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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากัด (มหาชน) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา  09:00 น. ณ  ห้องประชุม ช้ัน 2 

อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามค าแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขต
สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 

โดยในการประชุมวันนี้ มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งจากสถานที่ถ่ายทอดสด และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์รวมจ านวนทั้งสิ้น 7 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด 

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม  มีดังนี ้
1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ  ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2. นายอดิศักดิ์  สุขุมวิทยา   กรรมการ  
3. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา  กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและการก ากับดูแล

      กิจการเพื่อความยั่งยืน 
4. นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ์  กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
5. นายปรีย์มน ปิ่นสกุล   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นางสาวพรรณ ี เชิดร าไพ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนและการก ากับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน 
7. นายอนุชา วิริยะชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนและการก ากับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม  
1. นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ     ผู้อ านวยการฝ่ายบญัช/ีเลขานุการบริษัท 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ 
1. บริษัท มนัญญา แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จ ากัด  นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ  
2. ตัวแทนผู้สอบบญัชีจาก ส านักงาน อีวาย จ ากัด  นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกลุ 

 
ก่อนเร่ิมประชุม  

นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผู้ด าเนินการประชุม ได้กล่าวทักทายและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับ
เชิญเข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากัด (มหาชน)
(“บริษัท”) 

ทั้งนี้ บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้า
ร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และออกเสียงลงคะแนนในระบบ (AGM Voting) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ เข้าร่วมประชุม ณ สถานท่ีห้องประชุมของบริษัท 
  ก่อนท่ีจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ด าเนินการประชุมรายงานต่อท่ีประชุมว่า การประชุมในครั้งน้ี บริษัท จะมีการ
ด าเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน เป็นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกและการจัดท ารายงานการประชุม การบริหารจัดการ การประชุม เป็นต้น และขอ
ช้ีแจงเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี ้
 
การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชมุ (Physical) 

1. การออกเสียงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมเีสียงคะแนนเทา่กับจ านวนหุ้นท่ีตนถือ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับของบริษัท 
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2. ในแต่ละวาระ ประธานจะขอให้ผูถ้ือหุ้น ซึ่งมีบัตรลงคะแนนอยู่ ลงคะแนนในทุกกรณี คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนทั้งหมด และจะนับคะแนนเฉพาะบัตรทีไ่ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และถือว่า
คะแนนท่ีเหลือเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย 

3. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ขอให้ส่งบัตรใหเ้จ้าหนา้ที่ เพื่อน าไปนับคะแนนที่จุดนบัคะแนน 
4. ในการนับคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจงึไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 

1,3,4,5,7 ต้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  ในวาระที่ 6 
ต้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และในวาระ
ที่ 8 ต้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

5. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเหน็ หรือเสนอค าถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธาน 
อนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อท่ีประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผูร้ับมอบฉันทะ ช่ือและนามสกลุใด ก่อนเสนอความ
คิดเห็นหรือค าถามต่อไป เพ่ือท่ีบรษิัท จักได้สรุปข้อคิดเห็น หรือค าถามและค าตอบเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมของ
บริษัท ต่อไป 
กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย 

(1) บัตรลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่มีการท าเครื่องหมายในช่องใดๆ เลย  
 ซึ่งแสดงว่าจะออกเสียงลงคะแนนอย่างใด 
(2) บัตรลงคะแนนท่ีมีการขดีฆ่าและไม่มีการลงลายมือช่ือก ากับ 
(3) บัตรลงคะแนนท่ีไมม่ีการลงลายมอืช่ือ 
 

การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
1. การออกเสียงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2. การประชุมจะด าเนินไปเป็นวาระ ๆ โดยมีล าดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และเมื่อมีการน าเสนอในแต่

ละวาระจบลงแล้วจะเปิดโอกาสใหม้ีการซักถาม  
3. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผา่น Username และ Password ที่

บริษัทไดส้่งให้ผ่านทางอีเมล์ของท่าน เพื่อรับชมการประชุมผู้ถือหุ้น และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ใน
ระหว่างการประชุมท่านท่ีมีค าถามสามารถส่งค าถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat  

4. หลังจากนัน้ผูเ้ข้าร่วมประชุมที่มสีทิธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM 
โดยจะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ภายหลังจากท่ีประธานขานให้ออกเสยีงลงคะแนน  

5. การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง ท้ังนี้ ใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กดปุ่มไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้น
ท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกน าไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสยีง โดยหากท่านไม่กด
ลงคะแนนใด ๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในแตล่ะวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนัน้ๆ ก่อนการ
พิจารณาวาระต่อ ๆ ไป 

 ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะใหผู้้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉนัทะ บริษัทได้ท า
การบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบไุว้ในหนังสือมอบฉนัทะแล้ว 
 การสอบถามค าถามของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่อออน์ไลน ์
 กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะถามค าถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถท าได้ ดังนี้ 

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน  Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ 
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ 

 กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงคจ์ะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถท าได้ ดังนี ้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน  
2. กดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand) 
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3. เมื่อพิธีกรขานช่ือของท่าน เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเปดิไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปดิไมค์
ในอปุกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรณุาพิมพ์
ค าถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผู้ด าเนินรายการจะได้ท าการอ่านค าถามให้กับท่ีประชุมแทน 

4. ในการถามค าถามแต่ละครั้งท้ังผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรณุให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง
ช่ือ-นามสกลุ ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถกูต้องครบถ้วน 

5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมส่งค าถามในแตล่ะวาระ กรณีที่ไม่มผีู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 
นาที ทางบริษัทจะด าเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีค าถามเพิ่มเตมิ สามารถพิมพ์ค าถามเข้ามาผ่านช่องทาง 
Chat เจ้าหน้าท่ีจะท าการอ่านค าถามของท่านในภายหลัง 

เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง 
โดยหากเป็นความคดิเห็นหรือค าถามที่ไมต่รงกับระเบียบวาระนั้น ๆ ประธานในท่ีประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถาม

ใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบยีบวาระนั้น ๆ หรือวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอื่น ๆ 
ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทาง การถามค าถามด้วยการส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมเพื่อน ามาตอบในวันประชุม 
และการประชุมในวันนี้ นางสาวรวีวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้

ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุม ในรูปแบบ Physical และนางสาวอุมาชษญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะ 
จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในรูปแบบ E-AGM  

ต่อจากนั้นพิธีกรได้เรียนเชิญ นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิด
การประชุม และด าเนินการประชุมต่อไป 

 

เร่ิมการประชุม 

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ (“ประธาน”) ได้กล่าวทักทายและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้สละเวลา
เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 ของบริษัท ขณะนี้เวลา 09:09 น. 

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเอง จ านวน 22 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 3,028,709 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของ
จ านวนหุ้นท้ังหมด 1,460,730,905 หุ้น 

มีผู้รับมอบฉันทะมาประชุม จ านวน 23 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 1,113,254,170 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.21 ของจ านวน
หุ้นท้ังหมด 1,460,730,905 หุ้น 

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง จ านวน 6 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 6,459,289 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.44 ของ
จ านวนหุ้นท้ังหมด 1,460,730,905 หุ้น 

รวมองค์ประชุม จ านวน 51 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 1,122,742,168 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.86 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 1,460,730,905 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุม 

ต่อจากนั้นผู้ด าเนินรายการได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอเชิญให้
ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ณ จุดลงคะแนน โดยให้ท่านผู้ถือหุ้น
ยกมือ และแจ้งช่ือ เพื่อบันทึกลงในรายงานการประชุมต่อไป 

เมื่อเวลาผ่านไปไม่ปรากฎว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอตัวร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน 
 
เร่ิมการประชุม 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2566 

ประธานได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2566 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ได้เปิดเผยรายงานการประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อหลัก “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อย่อย เลือก “ข้อมูลส าหรับผู้ถือหุ้น” 
เ ลื อ ก  “ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ”(https://www.jasasset.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-
meetings?year=2023) และบริษัทได้น าส่งส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ให้กับทางตลาดหลักทรัพย์
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แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ SETLINK เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ทั่วไป และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข 

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของ
บริษัท ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมี
ส าเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ 
นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

(E-AGM) 
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะถามค าถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถท าได้ ดังนี้ 
1. ไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ 
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ 
  
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถท าได้ ดังนี้ 
1. ไปท่ีเมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)  
2. เมื่อพิธีกรขานช่ือของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute 

และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถอืหุ้น  
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์ค าถามของท่านมาทาง

ช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผู้ด าเนินรายการจะได้ท าการอ่านค าถามให้กับท่ีประชุมแทน 
ส าหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 
นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจ านวนเท่าไหร่ 
นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จ านวน 

704,756,428.20 บาท โดยบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) ได้ใช้สิทธ์ิการเพิ่มทุนเต็มตามจ านวนที่ได้รับจัดสรร 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 1 นี้ ผู้ถือหุ้น

จะต้องด าเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย  
 ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM 

Voting ได้เลย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็น
ด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย  

 กรณีที่ผู้ถือหุ้นท าการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ท าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียง
นั้นเห็นด้วยกับท่ีประชุม เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพ
และเสียงของการประชุมต่อไป  

 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ตามที่เสนอด้วย
คะแนนเสียง ดังนี ้

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ(1 หุ้น = 1 เสียง) 
มติท่ีลง มาด้วยตนเอง มอบฉันทะ ออนไลน ์ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,057,709 1,113,254,170 497,814 1,116,805,693 100.00000 
ไม่เห็นด้วย - - - - - 
งดออกเสียง - - - - - 
รวม 3,057,709 1,113,254,170 497,814 1,116,805,693 100.00000 
บัตรเสีย - - - - - 
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วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2566 
ประธาน ได้มอบหมายใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัท 

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาต่อที่ประชุม 
นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ดังนี้  
เพื่อให้เป็นไปตามการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขออธิบายผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2566 ดังนี ้
ส าหรับภาพรวมของธุรกิจของบริษัทมีพัฒนาการอย่างชัดเจนในด้านการเป็นผู้น าของพื้นที่เช่าทั้งในส่วนของพื้นที่เช่า

มือถือ IT Junction และการพัฒนาศูนย์การค้าแบบชุมชน ภายใต้ช่ือ JAS Urban และ JAS Green Village ซี่งปัจจุบันมีอยู่
ด้วยกัน 6 สาขา นอกจากน้ี บริษัทได้รุกธุรกิจการให้บริการดูแลผู้สงูอายุ โดยพัฒนาแบรนด์ที่พักอาศัย และที่พักรักษาของผู้สูงอายุ
ในแบรนด์ Senera Senior Wellness และนอกจากนี้ ด้วยการก่อสร้างเป็นปัจจัยส าคัญในการควบคุมการด าเนินงานของ
โครงการบริษัทได้พัฒนาฝ่ายงานก่อสร้างขึ้นภายใต้ช่ือ J Construction 

ภายใต้วิสัยทัศน์ การมุ่งสู่การเป็นผู้น าทางด้านการบริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า และเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อชุมชนที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น บริษัทยังคงมุ่งมั่นในพันธกิจของบริษัทคือ 

1. การเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่เช่าที่ตั้งเป้าจะมีสาขามากท่ีสุดในประเทศ 
2. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ตอบตอบสนองความต้องการของชุมชน 
3. ด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมภิบาล และเอาใจใส่ต่อพนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และส้งคม 

ทั้งนี้ ส าหรับในด้านผลการด าเนินงาน ขอรายงานผลการด าเนินงานด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายได้รวมของบริษัท รวมรายได้อื่น ในปี 2566 เท่ากับ 581 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.4 ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดตัว

ศูนย์การค้าแห่งใหม่ JAS Green Village บางบัวทอง ในช่วงปลายไตรมาส 3/2566 ที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้
เต็ม ในปี 2567 นี ้

ต้นทุนรวม ซึ่งประกอบด้วยค่าเช่า และต้นทุนขายของบริษัทเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.7 โดยเพิ่มขึ้นในส่วนของต้นทุนค่าเช่าจาก
การขยายพื้นท่ีเช่าในส่วนของการเปิดศูนย์การค้าใหม่ ค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มข้ึน และต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น 

ก าไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 เนื่องจากรายได้จากค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น จากการเปิดศูนย์การค้าใหม่ และการขยาย
พื้นที่เช่าในส่วนของศูนย์การค้า 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 228 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 เนื่องจากค่าใช้จ่ายของบุคคลากรจากการขยาย
ส่วนงานทางธุรกิจที่เพิ่มข้ึน ในส่วนงาน J Construction และค่าใช้จ่ายในการตลาด 

บริษัทมีก าไรสุทธิ ในปี 2566 เท่ากับ 193 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 5 จากปี 2565 ที่ผ่านมา จากการเพิ่มขึ้นของต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น  

บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 5,923 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 26 จากปี 2565 ที่ผ่านมา เนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Properties) จากโครงการศูนย์การค้าเปิดใหม่ในปี 2566 ที่ผ่านมา JAS Green 
Village บางบัวทอง 

บริษัทมีหนี้สินรวม เท่ากับ 3,008 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 55 จากปี 2565 ที่ผ่านมา เนื่องจาก คืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่
เกี่ยวข้อง และหุ้นกู ้

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับ 2,915 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 58 เนื่องจากทุนที่เพิ่มขึ้น และก าไร
สะสมที่เพิ่มขึ้น 

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีอัตราหนี้สินรวมต่อทุน (D/E ratio) เท่ากับ 1.03 เท่า เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมาที่ระดับ 0.71 เท่า  
 

สรุปผลการด าเนินงานทางด้าน ESG ของบริษัทในปี 2566 
บริษัทได้จัดท ารายงานความยั่งยืนประจ าปี 2566 โดยมีรายละเอียดสังเขปของผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
การด าเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainable Development)  

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ครอบคลุม มิติทางเศ รษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทด าเนินการตามความเช่ือมโยงผลการด าเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGS)   
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ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 
บริษัทได้มีการด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรมาอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

อย่างยั่งยืน เน้นการน ารูปแบบและระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมาใช้ สร้างให้พนักงานมีความ
ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเริ่มต้นจากตนเอง ไปจนถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง นอกจากนี้บริษัทยัง
ได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่บริษัทด าเนินการอยู่ ด้วยการที่บริษัทปฎิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานหลักการของการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทจะด าเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2566 บริษัทได้ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบ Private PPA 
หรือ “Private Power Purchase Agreement” ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ 
ด าเนินการติดตั้งและท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยบริษัท เจจีเอส ซินเนอรจี พาวเวอร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ  เจ
มาร์ท ที่ด าเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนพร้อมด้วยการบริการแบบครบวงจร เพิ่มขึ้น 3 ศูนย์การค้าด้วยกัน ได้แก่ The 
Jas วังหิน, The Jas Village อมตะ และ The Jas Green Village คู้บอน โดยในปี 2566 เจเอเอส แอสเซ็ท รับซื้อ
หน่วยไฟฟ้าจากบริษัท เจจีเอส ซินเนอรจี พาวเวอร์ จ ากัด จ านวน 562,657.8 kWh เป็นเงิน 1,809,025.3 บาท หาก
ซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ จะคิดเป็นเงิน 2,412,033.8 บาท ซึ่งสามารถคิดเป็นผลประหยัดได้ประมาณ 603,008.4 บาท 
หรือลดลงร้อยละ 25 นอกจากนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 281,272.7 tCO2eq เทียบได้กับการปลูก
ต้นไม้ประมาณ 35,159 ต้น (เป็นตัวเลขคาดการณ์ในการผลิตไฟฟ้าและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกต่อปี)  

2. เข้าร่วมเครือข่าย Care the Whale กับตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องในการจัดการขยะขององค์กร การรณรงค์ให้มีการ
ลดการสร้างขยะจากต้นทาง การคัดแยกขยะก่อนท้ิงและจัดการขยะอย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ และมุ่งมั่นในการ
น าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจากการ Recycle และ Upcycle ผลสรุปการด าเนินงาน “ขยะล่องหน” 
ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566 รวม 365 วัน พนักงานในองค์กรช่วยกันแยกขยะได้ทั้งหมด 10,953.20 KG 
ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 247.04 kgCO2eq เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่อายุ 10 ปี 27 ต้น 

3. ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทรับรางวัลองค์กรแนวร่วมลดก๊าซเรือนกระจก จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในกิจกรรม Climate Care Forum 2023 
: Time to reduce “ลดเพื่อโลก” ภายใต้ความร่วมมือ “Climate Care Platform” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นถึง
ความส าคัญ และไม่รอช้าในการลดและจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ซึ่งภายในงานมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ 
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (โครงการ LESS) จาก อบก. พร้อมปาฐกถาพิเศษ “Climate Crisis: 
Time to Reduce” โดยมีสัญลักษณ์คือ “Climate Clock” ที่สะท้อนถึง “เวลา” และ “เวลาที่หมดไป” เพื่อเตือนให้
เราไม่รอช้าที่จะลดเพื่อโลกน าสู่เป้าหมายที่ประเทศไทยมีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และบรรลุการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2065 

 
ด้านสังคม (Social) 

1. บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ดังนั้น จึงได้มีการจัดการในเรื่องการปฏิบัติด้านเเรงงาน และ
รักษาพนักงานท่ีมีทักษะและความสามารถให้ท างานร่วมกับองค์กรในระยะยาว ลดปัญหาขาดแคลนบุคลากร อีกทั้งยังมี
การพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้มีเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งค านึงถึงการ
ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ 

2. บริษัท จัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย และครอบคลุมเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทั้งในด้านทักษะส่วนบุคคล
และเส้นทางอาชีพของพนักงาน โดยเริ่มจากการระบุช่องว่างทางทักษะ (Skill gaps) ฝึกอบรมทักษะเดิม (Upskilling) 
และเพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskilling) เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานท้ังหมดมีชุดทักษะส าคัญที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์
ทางธุรกิจของบริษัท 

3. บริษัทมุ่งเน้นให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืน โดย
การเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีร่วมกับชุมชนเช่น วันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียน
วัดลาดปลาดุก ศูนย์การค้า JAS Green Village บางบัวทอง น าโดย คุณสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
พร้อมด้วยพนักงานบริษัท รวมผู้อ านวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดลาดปลาดุก เข้าร่วมในพิธีมอบ
ทุนการศึกษาประจ าปี พ.ศ. 2566 โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน รวม 50 ทุน เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 100 ,000 
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บาท และยังร่วมบ ารุงพัฒนาหลักสูตรเป็นจ านวน 20,000 บาท หลังจากจบพิธียังได้แจกขนม ไอศกรีมให้กับนักเรียนทุก
คน รวม 400 ชุด   

 
ซึ่งการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ผ่านมาในปี 2566 บริษัทไม่มีข้อพิพาทกับชุมชนหรือสังคม ทั้งนี้ ยังให้ความส าคัญแก่การ

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด 
 

ด้านบรรษัทภิบาล (Governance) 
1. บริษัทมีความมุ่งมั่นด าเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วย

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลองค์กรโดยยึดแนวทางหลักก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี กฎหมายและข้อปฏิบัติต่างๆที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้มี
การเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่รับ
ได้ 

 
ทั้งนี้ ในปี 2566 ที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลคะแนน CGR ในระดับ ดีมาก หรือระดับ 4 ดาว ซึ่งในปี 2567 นี้บริษัท

ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มคะแนน CGR ให้สูงขึ้น ที่ระดับ 5 ดาว โดยได้ด าเนินการในหลายๆ ด้าน เพื่อสร้างมาตรฐานการด าเนินงาน
ภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

2. เพื่อเน้นย้ าเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทได้จัดอบรมในหัวข้อ “บทบาทผู้บริหารและ
พนักงานในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน” (Anti-Corruption) และมีพิธีลงนามประกาศเจตจ านงการป้องปราม
ทุจริตคอร์รัปชันพร้อมเพรียงกันท้ังผู้บริหารและพนักงาน เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมาร่วมกับ เลขาธิการองค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  วัตถุประสงค์
ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความส าคัญในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันและการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่จะไม่สนับสนุน ไม่ทน และไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตทุกรูปแบบโดยสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ
ความน่าเชื่อที่สังคม นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่มที่มีต่อองค์กร 
นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวให้ทิศทางของเป้าหมายทางการด าเนินงาน และแผนการ

ด าเนินงานท่ีส าคัญของบริษัท ในปี 2567 นี้ เพื่อใหท้่านผู้ถือหุ้นได้ทราบ ดังนี ้
ในปี 2567 บริษัทได้มุ่งเน้นท าธุรกิจในชุมชนมากขึ้น ปัจจุบัน บริษัทมีการพัฒนาศูนย์การค้าแบบชุมชน จ านวน 6 แห่ง 

ส าหรับศูนย์การค้าเดิม บริษัทจะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น และในปีนี้บริษัทจะเปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ แบบ Mixed-Use 
จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ Jas Green Village สาขาประเวศ ก าหนดเปิดช่วงไตรมาส 2/2567, Jas Green Village สาขารามค าแหง 
ก าหนดเปิดช่วงไตรมาส 3/2567 และ Jas Green Village สาขาขอนแก่น ก าหนดเปิดช่วงไตรมาส 4/2567 และในช่วงเดือน
มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งใหม่ ซีเนร่า สาขาบางบัวทอง และบริษัทให้ความส าคัญอย่างมากในเรื่องของ
การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย จึงได้จัดตั้งหน่วยงาน J Construction ขึ้นมาเพื่อช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนงานก่อสร้าง 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม 
ผู้ด าเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะถามค าถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถท าได้ ดังนี้ 

กรณีที่ ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะถามค าถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถท าได้ ดังนี้ 
1. ไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ 
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ 
กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถท าได้ ดังนี้ 
1. ไปท่ีเมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)  
2. เมื่อพิธีกรขานช่ือของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute 

และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น 
กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์ค าถามของท่านมาทางช่องทาง 

Chat แทน เพื่อท่ีผู้ด าเนินรายการจะได้ท าการอ่านค าถามให้กับท่ีประชุมแทนท่าน 
ส าหรับวาระนี้ นางสาวรวีวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม สอบถามว่า จาก

ความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจ ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งภัยธรรมชาติ สภาพอากาศ ฝุ่น PM 2.5 



 

J : รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2567  หน้า 8 จาก 21 

และการสู้รบในต่างประเทศ เป็นต้น บริษัทมีความเสี่ยงท่ีคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นและกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทในปี 2567 
นีบ้้างหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างไร 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ความเสี่ยงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงในเชิงมหภาค เป็น
ความเสี่ยงเชิงระบบ หรือ Systematic Risk ที่บริษัทต่างๆ ก าลังเผชิญอยู ่ในด้านของอัตราดอกเบี้ย จะมีผลต่อการด าเนินงานอยู่
บ้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ประมาณการความต้องการเงินทุนไว้แล้ว และได้ประมาณการต้นทุนของดอกเบี้ยไว้แล้วใน  
Projection ของการด าเนินงาน โดยยังอยู่ในระดับท่ีบริษัทสามารถบริหารจัดการได้ และส าหรับปัจจัยต่างประเทศ ทั้งสงครามใน
ต่างประเทศ หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทไม่มีผลกระทบบนผลการด าเนินงานของบริษัท 

ประธานได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฎว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงได้กล่าว
ต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน 

 
มต ิ  ทีป่ระชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2566 ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 
ประจ าปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 
 ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 
 นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และข้อบังคับ
บริษัท ข้อ 55 ก าหนดว่า คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจัดท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 56 ก าหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี (1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงาน
การตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว 
 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ
รายงานผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชีประจ าปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียด
ปรากฎในส่วนท่ี 3 งบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 

โดยรายละเอียดของผลการด าเนินงาน และสรุปฐานะทางการเงินได้รายงานไปในวาระก่อนหน้านี้แล้ว  จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณา 

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ 
นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-

AGM) 
กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะถามค าถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถท าได้ ดังนี้ 
1. ไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ 
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ 
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถท าได้ ดังนี้ 
1. ไปท่ีเมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)  
2. เมื่อพิธีกรขานช่ือของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute 

และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น  
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์ค าถามของท่านมาทาง

ช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผู้ด าเนินรายการจะได้ท าการอ่านค าถามให้กับท่ีประชุมแทน 
ส าหรับวาระนี้ นางสาวรวีวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม สอบถามว่า จาก

งบก าไรขาดทุน พบว่ามีลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่ค้างช าระเกิน 12 เดือน จ านวน 1.8 ล้านบาท โดยมีการตั้งส ารอง
หนี้สูญ อยากทราบว่า บริษัทได้มีการบริหารหนี้ ติดตามหนี้ จ านวนนี้อย่างไร 
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นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการติดตามหนี้จ านวน
ดังกล่าวเพื่อให้ได้รับกระแสเงินสดกลับมาทั้งหมด ซึ่งหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ของลูกหนีท้ี่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 

นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี ได้กล่าวเสริมว่า บริษัทมีขั้นตอนการด าเนินการติดตามหนี้
ให้กับผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานของบริษัทอย่างชัดเจนจนถึงขั้นตอนการส่งให้กับฝ่ายกฎหมายเพื่อติดตามหนี้ให้กลับมาเป็น
กระแสเงินสดให้กับบริษัท 

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากตัวเลขในงบก าไรขาดทุน ก าไรจากการ
ปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จ านวน 100 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุอะไร 

นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี ได้ ช้ีแจงว่า ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เกิดจากการตีราคามูลค่าโครงการทุกโครงการของบริษัทด้วยวิธีการ Income Approach จะ
ประเมินกระแสเงินสดรับโดยผู้ประเมินอิสระ  

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 3 นี้ ผู้ถือหุ้น
จะต้องด าเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย  

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้
เลย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้
กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย  

กรณีที่ผู้ถือหุ้นท าการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ท าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงน้ัน
เห็นด้วยกับที่ประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมายัง Application Zoom Meeting 
เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบ
บัญชีส าหรับรอบปีบัญชีประจ าปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว
ตามที่เสนอ  ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ(1 หุ้น = 1 เสียง) 
มติท่ีลง มาด้วยตนเอง มอบฉันทะ ออนไลน ์ จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,184,109 1,113,254,170 497,814 1,116,936,093 100.00000 
ไม่เห็นด้วย - - - - - 
งดออกเสียง - - - - - 
รวม 3,184,109 1,113,254,170 497,814 1,116,936,093 100.00000 
บัตรเสีย - - - - - 

 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลก าไรจากผลการด าเนินงานสิ้นสุดปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2566 

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  
นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 ก าหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปัน นอกจากโดยมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือ
หุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ 
โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับ
แต่วันท่ีมีมติเช่นว่าน้ัน ข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 ก าหนดว่า เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะก าหนด
ไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบังคับนี้ส าหรับหุ้นบุริมสิทธิ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ก าหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
ส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่
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ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนส ารองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ เมื่อบริษัท
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วนล้ ามูลค่าหุ้น
ตามล าดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้   

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังจากหักภาษีและส ารองตาม
กฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นส าคัญ (โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจในการ
พิจารณายกเว้นไม่ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่การ
ด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ใช้เป็นทุนส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู้ ใช้เป็น
เงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทใน
อนาคต 

จากผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2566 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีก าไรสุทธิ ประจ าปี 
2566 จ านวน 192,597,733 บาท คิดเป็นก าไรต่อหุ้น 0.1689 บาท (ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีก าไรสุทธิประจ าปี 
2566 จ านวน 192,597,733 บาท) บริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดแล้ว จึงขออนุมัติงด
การจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทยังคงต้องส ารองกระแสเงินสดไว้ส าหรับการด าเนินงานของบริษัทในอนาคต จึง
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลก าไรจากผลการด าเนินงานสิ้นสุดปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล 
ประจ าปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล   
รายการ ปี 2566 

ก าไรสุทธิหลังหักภาษ ีส าหรบัปี 2566 (งบการเงินของบริษัท) 192,597,733 บาท 
อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้นส าหรับปี 2566 0.1689 บาท/หุ้น 
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น งดจ่ายเงินปันผล 
การจ่ายเงินปันผล  งดจ่ายเงินปันผล 

 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลก าไรจากผลการด าเนินงานสิ้นสุดปี 2566 

และการงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2566 เนื่องจากบริษัทยังคงต้องส ารองกระแสเงินสดไว้ส าหรับการด าเนินงานของบริษัทใน
อนาคต ตามรายละเอียดข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
ข้อบังคับของบริษัท ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งได้ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว เห็นว่า ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2566 บริษัท มีก าไรสุทธิ จ านวน 192,597,733 บาท ไม่มีผลขาดทุนสะสม และตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังจากหักภาษีและส ารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวม
เป็นส าคัญ (โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นไม่ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว 
หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่การด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ใช้เป็นทุนส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต 

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ 
นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-

AGM) 
กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะถามค าถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถท าได้ ดังนี้ 
1. ไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ 
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ 
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถท าได้ ดังนี้ 
1. ไปท่ีเมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)  
2. เมื่อพิธีกรขานช่ือของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute 

และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น 
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กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์ค าถามของผู้ถือหุ้นมาทาง
ช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผู้ด าเนินรายการจะได้ท าการอ่านค าถามให้กับท่ีประชุมแทน 

ส าหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 4 นี้ ผู้ถือหุ้น

จะต้องด าเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย  
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้

เลย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้
กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย  

 กรณีที่ผู้ถือหุ้นท าการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ท าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียง
นั้นเห็นด้วยกับท่ีประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นท่านลงคะแนนเสร็จเรยีบร้อยแลว้ ขอให้กลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชม
ภาพและเสียงของการประชุมต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรผลก าไรจากผลการด าเนินงานสิ้นสุดปี 2566 และการงด
จ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ(1 หุ้น = 1 เสียง) 
มติท่ีลง มาด้วยตนเอง มอบฉันทะ ออนไลน ์ จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,187,819 1,113,254,170 743,714 1,117,185,703 100.00000 
ไม่เห็นด้วย - - - - - 
งดออกเสียง - - - - - 
รวม 3,187,819 1,113,254,170 743,714 1,117,185,703 100.00000 
บัตรเสีย - - - - - 

 
วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2567 

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการ

ที่ดี บริษัทจะขอให้ฝ่ายจัดการ เรียนเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุม เป็นการช่ัวคราวในระหว่างการ
ลงคะแนนในวาระนี้ ท้ังสองท่านคือ คุณสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ และคุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา 

และขอให้ท่ีประชุมแต่งตั้ง นายปรีย์มน ปิ่นสกุล เป็นประธานในท่ีประชุมชั่วคราวในวาระนี้ 
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ก าหนดว่า ในการ

ประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 มีกรรมการของบริษัทท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน ดังนี ้

 รายชื่อกรรมการ  ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง 
(1)   นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 
(2)   นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา         ต าแหน่ง กรรมการ 
 
บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นสามารถน าเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2567 ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 
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อย่างไรก็ดี เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่บริษัทได้ก าหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด 

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ด าเนินการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้
ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) อีกทั้งคุณสมบัติ 
ทักษะ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินการของบริษัท และได้ผ่าน
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอช่ือบุคคล 2 ท่าน เข้าเป็นกรรมการบริษัท
และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2567 ดังนี ้

(1) นายสุคนธ ์กาญจนหัตถกิจ ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ 
(2) นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา         ด ารงต าแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึง่ 

ทั้งนี้ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือทั้ง 2 ท่าน เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้
ความช านาญทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ การเงิน และมีประสบการณ์ในการบริหารพัฒนาองค์กร รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือล าดับที่ 1 ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนี้ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบตามกระบวนการสรรหาที่
บริษัทก าหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการ
ประกอบธุรกิจและการด าเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ใน
การบริหารงาน รวมถึงความเช่ียวชาญ และมีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ออกจากต าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง 
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดที่
เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 2 ท่าน ท่ีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ 
นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

(E-AGM) 
กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะถามค าถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถท าได้ ดังนี ้
1. ไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ 
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ 
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถท าได้ ดังนี้ 
1. ไปท่ีเมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)  
2. เมื่อพิธีกรขานช่ือของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute 

และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น 
กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์ค าถามของผู้ถือหุ้นมาทาง

ช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ด าเนินรายการจะได้ท าการอ่านค าถามให้กับท่ีประชุมแทน 
ส าหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุมของบริษัท ได้แจ้งให้ท่านประธานและที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะแยก

การลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
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ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง  

 
วาระ 5.1 เสนอแต่งต้ัง นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง 

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้
เลยครับ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย
ขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นท าการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ท าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงน้ัน
เห็นด้วยกับท่ีประชุม 

ภายหลังการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้ด าเนินรายการใด้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกลับไปยัง Application Zoom 
Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป  

 
มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแลว้มีมตเิป็นเอกฉันทแ์ต่งตัง้นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง  ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ(1 หุ้น = 1 เสียง) 
มติท่ีลง มาด้วยตนเอง มอบฉันทะ ออนไลน ์ จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,198,286 1,113,254,170 743,714 1,117,196,170 100.00000 
ไม่เห็นด้วย - - - - - 
งดออกเสียง - - - - - 
รวม 3,198,286 1,113,254,170 743,714 1,117,196,170 100.00000 
บัตรเสีย - - - - - 

 
วาระ 5.2 เสนอแต่งต้ัง นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง 

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้
เลยครับ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย
ขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นท าการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ท าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงน้ัน
เห็นด้วยกับท่ีประชุม 

ภายหลังการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้ด าเนินรายการใด้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกลับไปยัง Application Zoom 
Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป  

 
มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติแต่งตั้งนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับ
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ(1 หุ้น = 1 เสียง) 
มติท่ีลง มาด้วยตนเอง มอบฉันทะ ออนไลน ์ จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,198,286 1,113,254,170 743,714 1,117,196,170 100.00000 
ไม่เห็นด้วย - - - - - 
งดออกเสียง - - - - - 
รวม 3,198,286 1,113,254,170 743,714 1,117,196,170 100.00000 
บัตรเสีย - - - - - 

 ทั้งนี้ พิธีกรได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสองท่าน กลับเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อด าเนินการการประชุมต่อไป 
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วาระที่ 6  พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2567 
ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ก าหนดว่า บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นจะก าหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็น
หลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ย
เลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่
จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท 

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการด ารงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ
ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะก าหนด  

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมถือเป็นแนวปฎิบัติหนึ่งตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและสามารถจูงใจ รวมถึงการรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฎิบัติงานให้กับบริษัทได้ ซึ่ง
คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่  และความ
รับผิดชอบของกรรมการ โดยพิจารณาข้อมูลทั้งในเรื่องรูปแบบ และจ านวนเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยเทียบเคียงกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มบริษัทท่ีมีรายได้ใกล้เคียงกัน และกลุ่มบริษัทท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในกลุ่มเดียวกัน 

ส าหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัท ประจ าปี 2567 ท่ีจะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ โดยเสนอ
ขอให้จ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุม ในอัตราเดียวกันกับปีที่แล้ว เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 5 ,000,000 บาทต่อปี และในปี 2567 นี้ 
บริษัทได้ท าข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงค่าตอบแทนกรรมการจากรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 กับทางสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ (อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง) พบว่า ค่าเบี้ยประชุมที่บริษัท
จ่ายให้กับคณะกรรมการนั้นอยู่ในเกณฑ์ค่ามัธยฐานของค่าตอบแทนประจ า  

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขต
หน้าท่ี ผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แนวปฎิบัติในการก าหนดอัตราค่าตอบแทน
กรรมการกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน (Industry and Size of Company Benchmark) 
รายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2566 รายละเอียดดังนี้  

 
องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2566 ปี 2567 (ปีที่เสนอ) 

1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
เบ้ียประชุม (เฉพาะกรรมการที่เขา้ร่วมประชุม) บาท/คน/ครั้ง บาท/คน/ครั้ง 
ประธานกรรมการ 40,000 40,000 
กรรมการ 20,000 20,000 
2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 
เบ้ียประชุม (เฉพาะกรรมการที่เขา้ร่วมประชุม) บาท/คน/ครั้ง บาท/คน/ครั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 40,000 
กรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน -ไม่มี- -ไม่มี- 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน -ไม่มี- -ไม่มี- 
ผลประโยชน์อื่นใด -ไม่มี- -ไม่มี- 
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ส่วนรายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปรากฏ
ตามรายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ส่วนท่ี 2 หมวด 2.2 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 

เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย  
ได้แก่ เบี้ยประชุม ประจ าปี 2567 ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2566 ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฎิบัติใน
การก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ผลการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมในประการต่าง ๆ เช่น การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
ความส าเร็จและการเติบโตของบริษัทซึ่งส่งผลให้ภาระหนี้ที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มมากขึ้น โดย
ทั้งนี้ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง  ๆ ของบริษัท ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใด
นอกจากค่าเบี้ยประชุม ตามรายละเอียดที่ก าหนดข้างต้น โดยไม่ร่วมค่าตอบแทนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัท  

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ 
นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-

AGM) 
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะถามค าถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถท าได้ ดังนี้ 
1. ไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ 
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ 
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถท าได้ ดังนี้ 
1. ไปท่ีเมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)  
2. เมื่อพิธีกรขานช่ือของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute 

และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น  
กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์ค าถามของท่านมาทางช่องทาง 

Chat แทน เพื่อท่ีผู้ด าเนินรายการจะได้ท าการอ่านค าถามให้กับท่ีประชุมแทนท่าน 
ส าหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 6 นี้ ผู้ถือหุ้น

จะต้องด าเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย  
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้

เลย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้
กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย  

กรณีที่ผู้ถือหุ้นท าการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ท าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงน้ัน
เห็นด้วยกับท่ีประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรยีบร้อยแลว้ ขอใหผู้้ถือหุ้นกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชม
ภาพและเสียงของการประชุมต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง 
ดังนี ้

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ(1 หุ้น = 1 เสียง) 
มติที่ลง มาด้วยตนเอง มอบฉันทะ ออนไลน ์ จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,198,286 1,113,254,170 743,714 1,117,196,170 100.00000 
ไม่เห็นด้วย - - - - - 
งดออกเสียง - - - - - 
รวม 3,198,286 1,113,254,170 743,714 1,117,196,170 100.00000 
บัตรเสีย - - - - - 
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วาระที่ 7  พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2567 
ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมนาย

ปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 ก าหนดว่า ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้
ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 ก าหนดว่า ผู้สอบบัญชี
ควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 
เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (“ประกาศ ที่ ทจ. 44/2556”) ก าหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติงานเนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดท ารายงานทางการเงินและการคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีท่ีเหมาะสมได้ก าหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีท่ีลงลายมือช่ือเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่
ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
รายอื่นๆในส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลา 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันท่ีพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ (Performance) ซึ่ง
พิจารณาจากประสบการณ์ ความสามารถ คุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งด้านราคา (Price) และมีความเห็น
ว่าบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (“EY”) เป็นส านักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเช่ือถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้
ความสามารถ จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง EY เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัท 
และเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคล คนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ จาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัท ประจ าปี 2567 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากส านักงานอีวาย จ ากัด ได้ตรวจสอบบัญชีเป็นปีท่ี 9   

รายชื่อผู้สอบบญัชี ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี ระยะเวลาที่ท าหน้าท่ีเป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัท 

1. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท ์หรือ 5872 -ปี 
2. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสริิกลุ หรือ 4807 1 ป ี
3. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี หรือ 6768 -ปี 
4. นางน้ ามนต์ เกิดมงคลชัย หรือ 8368 -ปี 
5. นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล หรือ 9309 -ปี 
6. นางสาวสมใจ คุณปสุต หรือ 4499 -ปี 
7. นางสาวสุชาดา ตันตโิอฬาร หรอื 7138 -ปี 
8. นางสาวชุติวรรณ จันทร์สว่างภวูนะ  8265 -ปี 

 
 
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท า

หน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้  
พร้อมท้ังเสนอใหก้ าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ส าหรับปี 2567 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท ปี 2567 และ

บริษัทย่อย ปี 2567 จ านวน 3,175,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้ 
ส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างหมาะสม และคณะกรรมการ
บริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 



 

J : รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2567  หน้า 17 จาก 21 

เปรียบเทยีค่าสอบบญัชี ปี 2566 – 2567                                                          หน่วย : บาท 
รายการ ปี 2566 ปี 2567 อัตราการเปลี่ยนแปลง 

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)    
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 2,400,000 2,525,000 ร้อยละ 5.21 
บจก. ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส   500,000   650,000 ร้อยละ 30.0 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง  
รวม 2,900,000 3,175,000 ร้อยละ 9.48 

 
ส าหรับค่าสอบบญัชีในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ปรบัเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา เนื่องจากมี Community mall เพิ่มขึ้น,  

มีการ Update โปรแกรม Kassone รวมถึงมีการตั้งบริษัทใหมเ่พิ่มเติม ท าให้การท างบการเงินรวมซับซ้อนข้ึน 
ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ 
นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

(E-AGM) 
กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะถามค าถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถท าได้ ดังนี้ 
1. ไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ 
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ 
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถท าได้ ดังนี้ 
1. ไปท่ีเมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)  
2. เมื่อพิธีกรขานช่ือของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute 

และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น  
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์ค าถามของผู้ถือหุ้นมาทาง

ช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผู้ด าเนินรายการจะได้ท าการอ่านค าถามให้กับท่ีประชุมแทน 
ส าหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัท ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส 

จ ากัด ที่ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 การเพิ่มขึ้นในส่วนนี้จะสะท้อนในเรื่องของการเพิ่มทุนในบริษัท ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส จ ากัด 
จ านวน 60 ล้านบาท เงินท่ีได้รับการจากการเพิ่มทุนบริษัทน าไปประกอบธุรกิจอย่างไร ท าให้มีผลในเรื่องของค่าสอบบัญชทีีเ่พิ่มขึ้น
ร้อยละ 30 

นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี ได้ช้ีแจงว่า บริษัทได้เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซีเนร่า สาขาแรกใน
ปี 2566 ที่คู้บอน และในช่วงเดือนมีนาคม 2567 บริษัทเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซีเนร่า สาขา 2 ทีบ่างบัวทอง ในส่วนเงินที่ได้รับจาก
การเพิ่มทุน บริษัทได้น าไปลงทุนตกแต่งห้องพักต่างๆ ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 7 นี้ ผู้ถือหุ้น
จะต้องด าเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย  

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้
เลย หากผู้ถือหุ้ท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยขอให้กด 
vote ที่ปุ่มเห็นด้วย  

กรณีที่ผู้ถือหุ้นท าการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ท าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงน้ัน
เห็นด้วยกับที่ประชุม เมื่อผู้ถือหุ้ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้กลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชม
ภาพและเสียงของการประชุมต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
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จ านวนเสียงที่ลงมต ิ(1 หุ้น = 1 เสียง) 
มติท่ีลง มาด้วยตนเอง มอบฉันทะ ออนไลน ์ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,198,286 1,113,254,170 743,714 1,117,196,170 100.00000 
ไม่เห็นด้วย - - - - - 
งดออกเสียง - - - - - 
รวม 3,198,286 1,113,254,170 743,714 1,117,196,170 100.00000 
บัตรเสีย - - - - - 

 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า เนื่องด้วยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยได้มีความเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 12 ในย่อหน้าสุดท้ายที่ระบุว่า “การซื้อหุ้นคืนไม่เกิน/เกินกว่าร้อยละสิบ (10) 
ของทุนช าระแล้ว” โดยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอให้บริษัท พิจารณาแก้ไขข้อความให้เป็นไปตาม กฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้นท่ีซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท ข้อ 6/1 ซึ่งใช้ค าว่า 
“ร้อยละสิบ (10) ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด” โดยให้พิจารณาแก้ไขในการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีจะจัดขึ้นในโอกาสถัดไป 

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 โดยมี
รายละเอียดสรุปตามตารางสรุป ดังนี้  
ข้อ ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัท ข้อบังคับฉบับใหม่ (กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง) 
12 บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจ าน าหุ้นของตนเองมิได ้ 

เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี ้
(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็น
ด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่อนุมัติการแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวกับสิทธิในการออก
เสียงลงคะแนน และสิทธิในการรบัเงิน ปันผลเนื่องจากผู้
ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไมไ่ดร้ับความ
เป็นธรรม 
(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหาร
เงิน ในกรณีที่บริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคล่อง
ส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไมเ่ป็นเหตุให้บริษัทประสบ
ปัญหาทางการเงิน 
 
ทั้งนี้ หุ้นท่ีบริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุม
ผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และ
ไม่มสีิทธิในการรับเงินปันผล 
 
บริษัทจะต้องจ าหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน 
ภายในเวลาที่ก าหนดในโครงการซือ้หุ้นคืนท่ีบริษัท
ก าหนด ท้ังนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจ าหนา่ยหุ้นที่
บริษัทซื้อคืนไดห้มดภายในเวลาทีก่ าหนด บริษัทจะ
ด าเนินการลดทุนท่ีช าระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจด
ทะเบียนส่วนท่ีจ าหน่ายไม่ได ้
  
การซื้อหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้นที่ซือ้คืน และการตัดหุ้นท่ี

บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจ าน าหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี ้
(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยกับ
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมตักิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิใน
การรับเงิน ปันผลเนื่องจากผู้ถือหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็น
ว่าตนไมไ่ดร้ับความเป็นธรรม 
 
(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ใน
กรณีที่บริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อ
หุ้นคืนไมเ่ป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 
 
 
ทั้งนี้ หุ้นท่ีบริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น 
และจะไมม่ีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มสีิทธิในการ
รับเงินปันผล 
 
บริษัทจะต้องจ าหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายใน
เวลาที่ก าหนดในโครงการซื้อหุ้นคนืท่ีบริษัทก าหนด ท้ังนี้ ใน
กรณีที่บริษัทไมส่ามารถจ าหน่ายหุน้ท่ีบริษัทซื้อคืนได้หมด
ภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจะด าเนินการลดทุนท่ีช าระแล้ว 
โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบยีนส่วนที่จ าหน่ายไม่ได้ 
  
 
การซื้อหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้นที่ซือ้คืน และการตัดหุ้นท่ีซื้อคืน
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ข้อ ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัท ข้อบังคับฉบับใหม่ (กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง) 
ซื้อคืนรวมถึงการก าหนดจ านวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน 
หรือราคาเสนอขายหุ้นท่ีซื้อคืน หรอืกรณีอื่นใดท่ี
เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกลา่ว ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง และใน
กรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทัจะต้องปฏิบัตติาม
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย 
 
การซื้อหุน้คืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนช าระแล้ว 
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา
อนุมัติ ท้ังนี้ ในกรณีที่จ านวนหุ้นทีซ่ื้อคืนมีจ านวนเกิน
กว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนช าระแล้ว บริษัทจะต้อง
ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
และบริษัทจะท าการซื้อหุ้นคืนภายในหน่ึง (1) ปี นับแต่
วันท่ีได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

รวมถึงการก าหนดจ านวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอ
ขายหุ้นท่ีซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย 
 
 
การซื้อหุ้นคืนของบริษัทในแต่ละโครงการต้องได้รับความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เวน้แต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมี
จ านวนไม่เกินร้อยละสิบของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด โดยบริษัท
อาจก าหนดไว้ในข้อบังคับของบรษิัทให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการในการอนุมตัิการซือ้หุ้นคืนดังกล่าวได้ 
ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมจี านวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) 
ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด ให้บรษิัทท าการซื้อหุ้นคืนภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันท่ีได้รบัความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
ให้น าความในวรรคหา้มาใช้บังคับแก่การแก้ไขหรือยกเลิกการ
ซื้อหุ้นคืนของบริษัทด้วยโดยอนุโลม 

 
ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ 
นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

(E-AGM) 
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะถามค าถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถท าได้ ดังนี้ 
1. ไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ 
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ 
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถท าได้ ดังนี้ 
1. ไปท่ีเมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)  
2. เมื่อพิธีกรขานช่ือของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute 

และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น  
กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์ค าถามของผู้ถือหุ้นท่านมาทาง

ช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผู้ด าเนินรายการจะได้ท าการอ่านค าถามให้กับท่ีประชุมแทน 
ส าหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 8 นี้ ผู้ถือหุ้น

จะต้องด าเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย  
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้

เลย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้
กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย  

กรณีที่ผู้ถือหุ้นท าการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ท าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงน้ัน
เห็นด้วยกับท่ีประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรยีบร้อยแลว้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชม
ภาพและเสียงของการประชุมต่อไป  
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มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ(1 หุ้น = 1 เสียง) 
มติท่ีลง มาด้วยตนเอง มอบฉันทะ ออนไลน ์ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,198,286 1,113,254,170 395,900 1,116,848,356 100.00000 
ไม่เห็นด้วย - - - - - 
งดออกเสียง - - - - - 

รวม 3,198,286 1,113,254,170 395,900 1,116,848,356 100.00000 
บัตรเสีย - - - - - 

 
วาระที ่9.  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

 นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ทางคณะกรรมการแจ้งความคืบหน้าของโครงการ  
Jas Green Village คู้บอน จะมีปัญหาเรื่องของสัญญาเช่าหรือไม่ และรูปแบบของโครงการศูนย์การค้าที่บริษัทจะเปิดด าเนินการ
ในอนาคต 

 นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ช้ีแจงว่า พื้นที่โครงการ Jas Green Village คู้บอน มีขนาดพื้นที่ 
40 ไร่ เป็นพื้นที่เช่าทั้งหมด โดยด้านหลังของโครงการจะมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส ขนาดพื้นที่ 7 ไร่ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 อาคาร และรูปแบบของโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะมีบรบิทที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากท าเลที่ตั้งของโครงการ 
รวมถึงขนาดพื้นที่ของโครงการที่มีความแตกต่างกัน โดยบริษัทจะค านึงถึงการใช้งานที่หลากหลายเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้า และที่ 
Jas Green Village คู้บอน มีโครงการจัดท า Sports entertainment ส าหรับโครงการ Jas Green Village คู้บอนไม่มีปัญหาใน
เรื่องของสัญญาเช่าเนื่องจากบริษัทท าสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี 

นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับบริษัทที่จดเลิกกิจการ บริษัท ซีเนร่า วิมุต 
เฮลท์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัทมีเงินลงทุนจ านวน 19 ล้านบาท และมีการช าระบัญชีเรียบร้อย บริษัทได้รับเงินกลับมา 1.6 ล้านบาท 
หากพิจารณาจากงบการเงิน ณ สิ้นปี 2566 บริษัท ซีเนร่า วิมุต เฮลท์ เซอร์วิส จ ากัด มีผลขาดทุนรวม 17.2 ล้านบาท เกิดจาก
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สาเหตุเกิดจากอะไร จึงท าให้บริษัทได้รับเงินลงทุนคืนเพียงแค่ร้อยละ 10  

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ช้ีแจงว่า บริษัท ซีเนร่า วิมุต เฮลท์ เซอร์วิส จ ากัด เป็น 
บริษัทร่วมทุน ระหว่างบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากัด (มหาชน) และ โรงพยาบาล วิมุต จ ากัด วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งบริษัท
เพื่อประกอบธุรกิจ สหคลินิก และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง บริษัทมีความจ าเป็นต้องหาผู้ร่วมทุนที่มีบุคลากรทางการแพทย์ 
พยาบาล ที่มีความเช่ียวชาญเพื่อปฎิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์บริการ สหคลินิกและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  จากผลการด าเนินงานในช่วง
ระยะเวลานึงทางฝ่ายจัดการของบริษัทเห็นว่าบริษัทสามารถด าเนินงานได้เองภายใต้ การบริหารงานของบริษัท ซีเนร่า ซีเนียร์  
เวลเนส จ ากัด โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาผู้ร่วมทุนแล้ว จึงเห็นควรให้ยุติสัญญาการร่วมทุนระหว่างบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากัด 
(มหาชน) และ โรงพยาบาล วิมุต จ ากัด รวมถึงการจดเลิกกิจการ บริษัท ซีเนร่า วิมุต เฮลท์ เซอร์วิส จ ากัด เนื่องจากบริษัทมีการ
ใช้บริการจาก outsource ของผู้ร่วมทุน ท าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้น 

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา กรรมการ ได้กล่าวเสริมว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะท าธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
โดยในปี 2558 บริษัทได้เริ่มศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในช่วงเวลานั้นอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่
เหมาะสม จนกระทั่งผ่านมา 9 ปี บริษัทมีการก่อสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส ที่คู้บอน จะเห็นได้ว่าในการท า
ธุรกิจบางครั้งอาจต้องอาศัยเวลาที่เหมาะสม 

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดส่งมอบใบลงคะแนนที่ได้ลง
ลายมือช่ือแล้วให้แก่พนักงานของบริษัท เพื่อจะได้บันทึกและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป และประธานได้กล่าวขอบคุณทุกๆ ท่าน
ที่มาประชุมและขอปิดการประชุมในวันน้ี  



 

J : รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2567  หน้า 21 จาก 21 

 
 ปิดประชุม เวลา 10:48 น. 
 
 
 
 

ลงช่ือ            ประธานท่ีประชุม 
(นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ) 

           ประธานกรรมการ 
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(นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ) 

           เลขานุการบริษัท 
 


